

Số:

Châu Thành, ngày 20 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

**Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Huyện – Lê Văn Nghiệp
tại cuộc họp Sơ kết công tác Ứng phó với Biến đổi khí hậu –
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện 9 tháng đầu
năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018**

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Lê Văn Nghiệp chủ trì cuộc họp Sơ kết công tác Ứng phó với Biến đổi khí hậu 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Thành phần tham dự, gồm có: Thành viên Ban chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện báo cáo tình hình Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Qua ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp và theo dự báo mực nước lũ thời gian tới tăng lên từ 0,3 – 0,5 m so với đỉnh lũ đầu tháng 9 năm 2018 (2,26 m), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện – Lê Văn Nghiệp có ý kiến như sau:

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hệ thống các ô bao, thống kê, lập danh sách các ô bao xuống cấp, không đảm bảo cao trình, có nguy cơ bị tràn bờ khi mực nước lũ lên cao, cần phải đầu tư chống lũ để bảo vệ an toàn diện tích sản xuất nông nghiệp (**Lưu ý: xác định cụ thể diện tích lúa, hoa màu, thủy sản,...tại khu vực ô bao có khả năng bị tràn bờ**), tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện lịch tổ chức kiểm tra công trình và đề xuất giải pháp gia cố, khắc phục ngay. Thời hạn thực hiện, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân Huyện trong **05 ngày làm việc**.

Thường xuyên theo dõi diễn biến, dự báo tình hình khí tượng thủy văn, biên tập lại thông tin và cung cấp cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện để đưa tin theo đúng quy định.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, Ủy ban nhân dân xã An Nhơn, Ủy ban

nhân dân xã Tân Bình và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện giải pháp khắc phục ngay sự cố sạt lở đường Cái Xếp, xã An Nhơn và đường Chùa – Trại Quán, xã Tân Bình theo đúng quy định; tổ chức cấm biển báo, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống các công trình giao thông trên địa bàn Huyện, dự báo các tình huống có thể xảy ra và phương án khắc phục, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời hiệu quả trong mọi điều kiện, tổ chức huy động kịp thời các lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, ...đảm bảo ứng cứu nhanh nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện.

Chủ động xây dựng Kế hoạch của ngành tổ chức kiểm tra thường xuyên các tuyến đường, các cầu, cống ngầm, các bên đò, bên bãi xếp dỡ vật tư,...trên địa bàn Huyện; kịp thời phát hiện những hư hỏng, các công trình mất an toàn, báo cáo, tham mưu đề xuất phương án tập trung sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, thống kê các phương tiện thủy, bộ trên địa bàn Huyện; xây dựng phương án huy động các phương tiện tham gia công tác phòng, chống lụt bão của địa phương cũng như tham gia phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh khi có lệnh điều động.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình mực nước lũ trên hệ thống truyền thanh Huyện và các trạm truyền thanh Xã, Thị trấn để người dân biết, chủ động ứng phó.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện rà soát các điểm trường (nhất là các điểm Trường Mẫu Giáo, các điểm trông giữ trẻ,...) có khả năng bị ảnh hưởng khi mực nước lũ dâng cao, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện kế hoạch cho các em nghỉ học, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ theo đúng quy định.

5. Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn

Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống ôn bao trên địa bàn mình quản lý, tổ chức vận động nhân dân tự tôn cao bờ để bảo vệ an toàn diện tích sản xuất nông nghiệp; chủ động cân đối hỗ trợ dân gia cố từ nguồn vốn kết dư và dự phòng của địa phương, nhằm bảo vệ an toàn diện tích sản xuất nông nghiệp (lúa, hoa màu,

thủy sản, vườn cây ăn trái,...) buộc phải bảo vệ. **Lưu ý: tất cả các diện tích nằm trong ô bao có khả năng bị tràn thì phải được tôn cao bờ.**

Tuyên truyền vận động nhân dân thu hoạch sớm diện tích lúa, hoa màu có khả năng thu hoạch, nhằm đảm bảo ăn chắc và tránh lũ.

Huy động lực lượng, nhân công hỗ trợ người dân thu hoạch khi cần thiết. Tổ chức khảo sát, chuẩn bị điếm dự phòng, sơ tán dân kịp thời khi có thiên tai.

6. Các phòng, ban, ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với lũ lớn của địa phương, đơn vị mình; tổ chức trực ban và báo cáo theo đúng quy định.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Lê Văn Nghiệp đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy ;
- Như thành phần tham dự;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng ;
- NC-KTN, NC-KT_{Kim Ngân, Tùng, Giang} ;
- NC-NC_{Trung, Kim Hải}, NC-TH ;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hữu Tiên